

แท็กซี่'สงกรานต์'แน่น

ถนนมุ่งอีสานเริ่มหนึบ 'บึกป้อม'จัดกม.คุมเข้ม ย้ำเมาขับโดนโทษหนัก

ถนนสายหลักมุ่งหน้าอีสานจราจรเริ่มแน่น สถานี
บขส.ประชาชนเริ่มจองตั๋วเดินทางกลับภูมิลำเนา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอนแก่นเพิ่มเที่ยวบิน มั่นใจ
เพียงพอรองรับผู้โดยสาร (อ่านต่อหน้า 5)

สงกรานต์

'บึกป้อม'เข้มกม.โทษสูงสุด

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พล.ท.คงชีพ ตันตระ
วาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ได้ย้ำให้ทุกส่วนราชการ
เน้นหนักการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้รถใช้ถนนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการ
บังคับใช้กฎหมายโทษสูงสุดกับการเมาแล้ว

ขับ ขับรถเร็วและประมาท พร้อมทั้งกำชับ
หัวหน้าในทุกส่วนราชการทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาคในทุกจังหวัด ตรวจสอบความพร้อม
มาตรการต่างๆ และดำรงความเข้มข้นบังคับ
ใช้กฎหมาย เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
ตลอดเทศกาลสงกรานต์ต่อเนื่องกันไป เพื่อ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ยานพาหนะ และสภาพ
แวดล้อม การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และมาตรการ
บริหารจัดการ ที่เน้นตอบสนองการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย
โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ รวม

กลับบ้าน

ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ฉลองสงกรานต์ กับครอบครัวแน่น บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ทำงานในพื้นที่เดินทางสู่ภาคอีสาน และภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 8 เมษายน



ทั้งพื้นที่จังหวัดและชุมชนที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงในทุกปี

ผบ.ตร.ย้ำตำรวจบริการเต็มร้อย

พล.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดเผยถึงการอำนวยความสะดวกการจราจร การดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งการให้ดำเนินการสอดคล้องตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร ที่เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีมาตรการสำคัญเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และมาตรการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย

“ผบ.ตร.ได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องลงไปกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด บูรณาการกับทหาร ฝ่ายปกครอง หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล อุปกรณ์ เครื่องมือ ออกตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรตามสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน

สถานีรถไฟ ท่าเรือ เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายสำหรับสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง” รองโฆษก ตร.กล่าว

กำชับอปท.สงกรานต์ปลอดภัย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ได้แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ระวังให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุข ปลอดภัย และให้พิจารณาจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับเล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย ปลอดภัยเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด พร้อมขอความร่วมมือผู้มีจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณจัดงานด้วย

“กำชับให้ อปท.จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เข้มงวดในการรับผู้เข้าพักโดยเฉพาะผู้เข้าพักที่เป็นเยาวชน เพื่อป้องกันการมั่วสุม สำหรับในจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็ให้พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษด้วย” นายสุทธิพงษ์กล่าว

บขส.กรุงเทพฯเพิ่มเที่ยววิ่ง

รายงานข่าวจากบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส.คาดการณ์ว่ามีผู้โดยสารทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค ระหว่างวันที่ 10-13 เมษายน จำนวนมาก จึงเพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสาร เพื่อรองรับประชาชนในเที่ยวขาไป จากปกติวันละประมาณ 6,000 เที่ยว เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,000 เที่ยว รวม 9,000 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละ 206,487 คน ส่วนเที่ยวกลับกรุงเทพฯตั้งแต่วันที่ 14-17 เมษายน 2562 บขส.ได้จัดเที่ยววิ่งจากปกติ วันละ 6,023 เที่ยว เพิ่มอีกวันละประมาณ 2,131 เที่ยว รวม 8,154 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร ได้ถึงวันละประมาณ 164,834 คน

สำหรับการเดินทางในเที่ยวขากลับ คาดว่าผู้โดยสารจะทยอยเดินทางด้วยรถตู้โดยสารเป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนเที่ยววิ่งของรถตู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นแต่จำนวนผู้โดยสารลด

ลง เนื่องจากรถตู้โดยสารมีอัตราค่าบริการรถตู้โดยสารได้ไม่เกิน 14 ที่นั่ง/เที่ยววิ่ง และเพื่อความสะดวกในการเดินทาง บขส.แนะนำให้ผู้โดยสารจองตั๋วล่วงหน้า

รพท.เตรียมพร้อมเพิ่มตู้โดยสาร

นายวรุดิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รพท.) กล่าวว่า รพท.ได้เตรียมความพร้อมด้วยการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติทุกสายทั่วประเทศ 242 ขบวน และยังได้เตรียมเปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วงการโดยสารเพิ่มเติมจากขบวนประจำอีก 18 ขบวน ในระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2561 (เที่ยวไป 8 ขบวน) และวันที่ 15-17 เมษายน 2561 (เที่ยวกลับ 10 ขบวน)

นายวรุดิกล่าวว่า รพท.ยังได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางของผู้โดยสาร การสั่งการแก้ไขเหตุอันตราย รวบรวมสถิติผู้โดยสารตลอดช่วงเทศกาลฯ วันที่ 11-17 เมษายน 2562 เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ขณะเดียวกัน รพท.ยังได้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ การตรวจหาสารเสพติดให้กับพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานี ก่อนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดเรื่องห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด บนขบวนรถ และบริเวณสถานีรถไฟ โดยได้ประสานงานขอความร่วมมือไปยังกองบังคับการตำรวจรถไฟ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราอีกทางหนึ่งด้วย

แหล่งข่าวจาก รพท.กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายนนี้ รพท.ได้จัดขบวนรถปกติให้บริการ 1,709 เที่ยววิ่งรถเสริมอีก 33 เที่ยววิ่ง รวม 1,742 เที่ยววิ่ง รองรับผู้โดยสารรวม 772,480 คน หรือเฉลี่ยมีผู้โดยสารใช้บริการ 110,355 คน

ทย.ประเมินผู้โดยสารเพิ่ม

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า ในเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงประเพณีที่สำคัญของไทย คือ เทศกาลสงกรานต์ จะมีประชาชนและชาวต่างชาติเดินทางเป็นจำนวนมาก ใน

ส่วนของ ทย. คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ทย. ทั้ง 25 แห่งรวมทั้งสิ้นประมาณ 404,773 คน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีผู้โดยสารใช้บริการ 380,899 คน

นางอัมพวันกล่าวว่า ในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 365,891 คน จากปีที่แล้ว 347,423 คน และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 38,882 คน จากปีที่แล้ว 33,476 คน คิดจากจำนวนเที่ยวบิน 2,223 เที่ยวบิน จากปีที่แล้ว 2,227 เที่ยวบิน ทั้งนี้ เป็นเที่ยวบินพิเศษ จำนวน 36 เที่ยวบิน ไป/กลับ เฉพาะช่วงเทศกาล หากเมื่อเทียบปี 2561 จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้โดยสารปี 2562 ที่ได้ประมาณการข้างต้น เพิ่มขึ้น 23,874 คน คิดเป็นร้อยละ 6.26 ในขณะที่จำนวนเที่ยวบินลดลง 3 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 0.1 ซึ่งอาจจะอาจเป็นการปรับเปลี่ยนแบบอากาศยาน

นางอัมพวันกล่าวว่า ท่าอากาศยานที่มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารสูงสุดเรียงลำดับแรก คือ 1.ท่าอากาศยานพิษณุโลก มีจำนวนผู้โดยสาร 15,385 คน จากปีที่แล้ว 11,201 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 37% 2.ท่าอากาศยานขอนแก่น มีจำนวนผู้โดยสาร 53,151 คน จากปีที่แล้ว 39,002 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 36% 3.ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด มีจำนวนผู้โดยสาร 10,836 คน จากเดิม 8,549 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 27% 4.ท่าอากาศยานเลย มีจำนวนผู้โดยสาร 6,990 คน จากเดิม 5,915 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 18% และ 5.ท่าอากาศยานอุดรธานี มีจำนวนผู้โดยสาร 59,461 คน จากเดิม 52,094 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 14%

นางอัมพวันกล่าวว่า สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ คาดว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนผู้โดยสาร 3,118 คน จากปีที่แล้ว 2,893 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 7.77% ในขณะที่ท่าอากาศยานกระบี่ มีจำนวนผู้โดยสาร 29,447 คน จากปีที่แล้ว 30,583 คน คิดเป็นสัดส่วนลดลง 3.71% สำหรับ ท่าอากาศยานหัวหิน มีจำนวนผู้โดยสาร 2,117 คน (ปี 2561 ไม่มีเที่ยวบิน)

ถนนสายหลักโคราชเริ่มแน่น

สำหรับบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผู้

สื่อข่าวรายงานว่า ถนนสายหลักในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เส้นทางมุ่งหน้าภาคอีสาน เริ่มมีรถหนาแน่นมากขึ้น เนื่องจากประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาล่วงหน้า เพื่อเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะบริเวณถนนบายพาส อ.เมืองนครราชสีมา มีรถยนต์เพิ่มขึ้นกว่าปกติตลอดทั้งวัน ขณะที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ได้คืนพื้นผิวจราจรบริเวณจุดก่อสร้างทางลงถนนมอเตอร์เวย์ ถนนบายพาส ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่จะมีรถสะสมมากทุกช่วงเทศกาล เนื่องจากเป็นจุดบรรจบระหว่างรถยนต์ที่มาจากถนนสาย 304 และถนนมิตรภาพ จึงกลายเป็นคอขวด และมีการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์

ขณะที่จุดกลับรถต่างๆ บริเวณถนนบายพาส แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ได้นำแบริเออร์มาไว้บริเวณร่องเกาะกลางถนน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปิดจุดกลับรถ และวางกรวยยางไว้ริมถนนฝั่งเข้ากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ต.หนองกระทุ่ม ถึง ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา รวมระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดการจราจรหนาแน่นมาก ต้องเปิดช่องทางการจราจรพิเศษให้วิ่งสวนเลนได้ 1 ช่องเพื่อระบายรถให้สามารถวิ่งได้อย่างคล่องตัว

สถานีบขส.จองตัวคึกคัก

นายประสันติ ชาวปลอด หัวหน้าสถานีขนส่ง จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 กล่าวว่า ช่วงนี้เริ่มมีประชาชนมาจองตั๋วรถโดยสารเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างคึกคักแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาทำงานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เตรียมตัวจังหวัดต่างๆ ของภาคอีสาน อาทิ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ เลย ร้อยเอ็ด นครพนม นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนมากเช่นกัน อาทิ ระยอง ชลบุรี ตราด จันทบุรี

“ช่วงนี้ทางสถานีขนส่งก็ได้เตรียมรถโดยสารวิ่งระยะไกลไว้รองรับประชาชนไว้วันละประมาณ 200 เที่ยว ส่วนวิ่งระหว่างจังหวัดใกล้เคียงมีหลายร้อยเที่ยวให้บริการตลอด 24

ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม คาดว่าปีนี้ผู้โดยสารจะน้อยกว่าทุกปี เพราะประชาชนบางส่วนได้เดินทางกลับมาตั้งแต่ช่วงเลือกตั้ง และช่วงเกณฑ์ทหารแล้ว มันใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างแน่นอน” นายประสันติกล่าว

สนามบินขอนแก่นเพิ่มเที่ยว

ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลากมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้สายการบินพาณิชย์ได้กำหนดแผนการและตารางการบินประจำเดือนเมษายน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บริการกับผู้โดยสารที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ล่าสุดทุกสายการบินได้สรุปเที่ยวบินสำหรับบริการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันละ 26 เที่ยวบินต่อวัน ไปกลับรวม 52 เที่ยวบิน จากช่วงตารางการเดินทางปกติที่อยู่วันละ 21 เที่ยวบิน ไปกลับรวม 42 เที่ยวบินเท่านั้น

ว่าที่ ร.ต.อัธยา กล่าวต่อว่า ขณะที่เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค คือ ขอนแก่น-เชียงใหม่, ขอนแก่น-หาดใหญ่, ขอนแก่น-อุตรดิตถ์ (พัทยา) และขอนแก่น-ภูเก็ต ขณะนี้พบว่ามีการสำรองบัตรที่นั่งโดยสารกันอย่างต่อเนื่องแล้ว ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ทั้งไปและกลับ ขอให้วางแผนการเดินทางให้ดี และมั่นใจว่าการเสริมเที่ยวบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 9-17 เมษายน จะเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักเดินทางในภาพรวมทั้งหมด โดยท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการที่ท่าอากาศยานไม่น้อยกว่าวันละ 2,500 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนที่สถานีรถไฟพิษณุโลกเช้าวันที่ 8 เมษายน ยังคงไม่หนาแน่น โดยสถานีรถไฟพิษณุโลก เตรียมพร้อมบริการประชาชนด้วยการเสริมรถไฟพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มเติมอีก 4 ขบวน ช่วงวันที่ 11-16 เมษายน

เชียงใหม่สงกรานต์น้ำพระรอดหลวง

ที่วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระครูสุนทรเจติยารักษ์ หรือครูบาพิน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ ได้ทำพิธีอัญเชิญพระรอดหลวงออกจากวิหาร มาประดิษฐานหน้าองค์พระพินเนศ บริเวณด้านหน้าวิหาร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำ เนื่องในเทศกาลปีใหม่นี้ที่เชียงใหม่หรือสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยทางวัดจัดให้มีการสรงน้ำพระรอดหลวง จนถึงวันที่ 17 เมษายน

พระครูสุนทรเจติยารักษ์กล่าวว่า พระรอดหลวง ความหมายคือพระรุ่งเรือง ใครที่มากราบไหว้ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง พระพุทธรูปดังกล่าวสร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวี กษัตริย์ผู้ครองนครศรีสุโขทัย หรือลำพูน ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในยุคพระนางเจ้าจามเทวีได้สร้างพระรอดหลวง 2 องค์ ประดิษฐานที่วัดมहांวัน จ.ลำพูน และวัดพระธาตุดอยคำ จึงถือเอาเทศกาลปีใหม่นี้ที่เชียงใหม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำตามประเพณีล้านนา

สมุทรสงครามจัดโซนนิ่งเล่นน้ำ

นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม กล่าวว่า อบจ.สมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดโซนนิ่งให้ประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานต์ โดยจัดสร้างสระน้ำขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 70 เมตร สูง 70 ซม. ความจุน้ำ 1,078,000 ลิตร เกือบเต็มพื้นที่บริเวณหน้าศาลากลาง พร้อมทั้งเตรียมระบบน้ำพุรอบๆ สระทุก 1 เมตรเป็นอุโมงค์น้ำ และยังเตรียมรดดับเพลิงจากเทศบาลต่างๆ มาช่วยสนับสนุนฉีดน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้คลายความร้อนและสร้างความสนุกสนาน ในวันที่ 13 เมษายน ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. อีกทั้งมีการแสดงดนตรีจากเยาวชนชาวสมุทรสงคราม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น แตรวง, กลองยาว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรดน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งผู้ใหญ่ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยห้ามผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้าบริเวณงาน

สงกรานต์ประกันภัย7บาท

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายศุภรวิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยใช้พื้นที่สถานีรถไฟอยุธยา และมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), ทหาร, ตำรวจ เพื่อทำกิจกรรมรณรงค์เชิงรุก ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ ใช้ถนน ใช้เรือ และรถไฟ ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างสะดวกและปลอดภัย

ทั้งนี้ มีการเพิ่มในประเด็นให้ความรู้และความสำคัญของการทำประกันภัย ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยนำเสนอกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์ที่ดูใจ ประกันภัย 7 บาท วงเงินประกันชดเชยสูงสุด 100,000 บาทต่อราย ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อทำประกันภัยกับตัวแทนบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ